

## คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนสักคิ้ว ระดับ 6

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงเทคนิคและทฤษฎีหรือมีความซับซ้อนหรือหลากหลาย มีทักษะในการใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน มีทักษะในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพสักคิ้ว สามารถวิเคราะห์ความต้องการและพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับการอบรม

สามารถกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สามารถทำการสอนสักคิ้ว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรู้ทางหลักการทฤษฎีและมีทักษะการฝึกปฏิบัติการสักคิ้วเพื่อความงามกึ่งถาวรและการสักตกแต่งคิ้วที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถพิเศษในระดับสูงได้อย่างถูกวิธี

สามารถสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการสักตกแต่งคิ้วและงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี

มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในการประกอบอาชีพการสักคิ้ว

รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์

มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักคิ้วเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาจากการสักได้ และ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพสักคิ้วอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม และมีทักษะการประเมินผลการฝึกอบรม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ใช้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่คุณวุฒิ

1. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสักคิ้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างสักคิ้ว ระดับ 5 หรือเทียบเท่า มาแล้ว

### กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

### หมายเหตุ

N/A

### หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

21301	HDS-FAGY-315B	วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมสักคิ้ว
21302	HDS-CLDX-316B	จัดทำหลักสูตรรายวิชาการอบรมการสักคิ้ว
21303	HDS-ATVJ-317B	กำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมสักคิ้วให้มีความทันสมัย
21304	HDS-VQIZ-318B	จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมสักคิ้ว

21305	HDS-GBWX-319B	วางแผนการฝึกอบรมสักคิ้ว
21306	HDS-AVSM-320B	เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
21307	HDS-HCXQ-321B	ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับผู้เรียนสักคิ้วในแต่ละกลุ่ม
21308	HDS-SUCQ-322B	วัดผลและประเมินผลการฝึกอบรมสักคิ้ว

**องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล**